

3. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



เพื่อให้มีมาตรการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย น่าอยู่อาศัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้ดำเนินการ ดังนี้

3.1 ส่งเสริมการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ การใช้สารเคมี และการจัดการขยะมูลฝอย โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการกระทำที่จะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และภัยจากสารเคมี

3.2 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ และฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย ให้มีความอุดมสมบูรณ์

3.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโครงการ Green Office ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพ ครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

3.4 ส่งเสริมสนับสนุน ลดการตัดไม้ทำลายป่า การปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการใช้พลังงานทางเลือก เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน





พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาปฏิบัติภารกิจที่โรงเรียนบ้านโป่ง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย เพื่อเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอท็อป) และพบปะประชาชน ก่อนเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ของหมู่บ้านปลอดขยะ Zero Waste บ้านโป่งศรีนคร พร้อมทำพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้และเยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านปลอดขยะ โดยหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านปลอดขยะระดับประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนต้นชุมชนต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงราย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และภาคส่วนราชการ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชน ที่สำคัญยิ่งคือความสามัคคีของคนในชุมชน



โป่งสลี มีต้นกล้า
อนุรักษ์วัฒนธรรม
มีค่าล้ำ เกษตรกรรม เครื่องปั้นดินเผา

โครงการ 18 อำเภอ 18 ต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน



ภารกิจตามโครงการ 18 อำเภอ 18 ต้นแบบ การกำจัดขยะอย่างยั่งยืน (6 มีนาคม 2559) การลงนามตกลงความร่วมมือระหว่าง นายบรรเจ็ด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายเทศมนตรีตำบลสันทราย และผู้ใหญ่บ้านโป่งสลี ด.สันทราย อ.เมืองเชียงราย โดยมีประธานสภาวัฒนธรรม จ.เชียงราย นายอำเภอเมืองเชียงราย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านใน ด.สันทราย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนบ้านโป่งสลี ด.สันทราย มาร่วมเป็นสักขีพยาน และมีเป้าหมายที่จะทำให้ครบทุกหมู่บ้านใน จังหวัดเชียงราย (1,751 หมู่บ้าน) โดยเริ่มต้นที่หมู่บ้านต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียงก่อน



สัญลักษณ์เชียงรายปลอดขยะ Chlang Rai Zero Waste



อบจ.เชียงราย นำเครือข่าย 18 ชุมชนต้นแบบแสดงผลงานการจัดการขยะกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ นายบรรเจ็ด กุสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ชุมชนต้นแบบ 18 ชุมชน 18 อำเภอ ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ในงาน อบจ.เชียงราย สาขาส่งเสริมเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมสู่การจัดการอย่างยั่งยืน ได้ร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จนทำให้เกิดเป็นต้นแบบในการคัดแยกขยะ ทำให้เป็นชุมชนปลอดขยะพร้อมสนับสนุนส่งเสริมเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการขยะ ได้นำผลงานและศักยภาพชุมชน มาจัดนิทรรศการ จัดการประกวดการประดิษฐ์ชุดแฟชั่นที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล และการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษ สินค้าที่ผลิตจากผู้พิการ สินค้าเชียงรายขายดีภายใต้แบรนด์ดีดีเชียงราย ในการร่วมกันทำให้เชียงรายเป็นเมืองน่าอยู่ เป็นเมืองต้นแบบในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงราย





โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ ป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของราษฎรในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับชุมชนขนาดใหญ่ ให้เกิดความรักความห่วงหาและความเป็นเจ้าของทรัพยากรป่าไม้ด้วยกัน ก่อให้เกิดอุดมการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เพื่อให้ราษฎรผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และวิธีการอนุรักษ์ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อขยายผลแก่บุคคลในครอบครัวต่อไป และเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและให้อยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ปลอดภัยป่าและหมอกควัน การฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ภาค คือภาควิชาการ เป็นการบรรยายความรู้วิชาการป่าไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากร ภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ความรู้เรื่องไฟป่า และภาคปฏิบัติ เป็นการฝึกได้รับความรู้วิธีการปฏิบัติ ด้านการป้องกันภัยจากไฟป่า ทำแนวกันไฟและทำเสียนใส่วัชพืชตามหลักวิชาการ



กิจกรรมออกกำลังกาย

โครงการ Green office องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

